



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบรรณสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ โทร 7441, 7445
 ที่ ศธ 0522.06 (01) / ๒๐๖ วันที่ 20 เมษายน 2559
 เรื่อง หารือแนวทางกำหนดดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ในปีงบประมาณ 2560

① เรียน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ และจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ซึ่งเป็นอาคารสำหรับใช้งานร่วมกัน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักบรรณสารสนเทศ สำนักบัณฑิตศึกษา สำนักพิมพ์ และสำนักการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นที่ทำงาน ห้องทำงานนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย พื้นที่ให้บริการห้องสมุด พื้นที่ทำงาน และห้องสัมมนานักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก พื้นที่ทำงานฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย และพื้นที่แสดงนิทรรศการ โดยมีเป้าหมายขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ต่อมาได้ทราบจากกองแผนงานว่า รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยยังไม่จัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างให้แก่หน่วยงานใดๆ ในปีงบประมาณ 2560 นั้น

โดยที่สำนักบรรณสารสนเทศในฐานะหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่จัดให้บริการห้องสมุด ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาคาร และมีความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งเรื่องพื้นที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ และพื้นที่จัดบริการห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ รวมทั้งปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมาขอใช้บริการเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเข้ามาทำกิจกรรมค้นคว้าจากห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์วิชาชีพอีกด้วย รวมทั้งการพิจารณาการใช้พื้นที่อาคารบรรณสาร อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 - ชั้น 4 และพื้นที่อาคารบริหาร อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 ส่วนที่เป็นพื้นที่ทำการของสำนักบรรณสารสนเทศ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสำนักบัณฑิตศึกษา สามารถจัดสรรเป็นพื้นที่ทำการสำหรับหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยหลายหน่วยงานที่ประสบปัญหาขาดแคลนพื้นที่เช่นเดียวกันได้ด้วย กอปรกับที่สำนักได้เสนอปัญหานี้ในช่วงการรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกำกับดูแลสำนักบรรณสารสนเทศ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 และรองอธิการบดีทั้งสองท่านได้มอบหมายให้สำนักบรรณสารสนเทศ เสนอเรื่องการดำเนินการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยบางส่วนไปพลางก่อนหรือการที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเองทั้งหมด เพื่อนำเสนอในที่ประชุมประสานนโยบายต่อไปนั้น ในการนี้ สำนักบรรณสารสนเทศได้ดำเนินการจัดทำบันทึกนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมประสานนโยบาย เพื่อพิจารณาหาแนวทางดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้จัดทำข้อมูลเสนอในแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ปี 2560 ให้ทันตามกำหนดโดยด่วนต่อไป

(นางวรรณุช สุนทรวิณิต)

(นางวรรณุช สุนทรวิณิต)

ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ

เสนอที่ประชุมประสานนโยบาย

(ฟ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิษิตพรชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

20 เม.ย. 2559

② *เรียนอธิการบดี*

เพื่อโปรดทราบ แจ้งโปรดพิจารณาและพิจารณา

พิจารณา

(ร)

20 เม.ย. 2559

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญกัมพารักษ์)

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓๕๖
บันทึก